

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานระดับคณะ ประจำปี 2548

QA NEWS ฉบับนี้ขอนำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2548 ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสำนักงานอธิการบดี มาเสนอ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 โดย รศ.อุดม จีนประดับ ทำหน้าที่ประธาน กรรมการประกอบด้วย ผศ.สรกานต์ ศรีทองอ่อน ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร นายปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ และนางสาวชาลินทร์ เกียรติสินยศ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมิน พบว่า คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมีแผนงานของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยระบุตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร ระยะเวลา และ เป้าหมายเชิงปริมาณ และมีการติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง ทำให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน คณะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน และสภาวัฒนธรรมอำเภอเนินหอม ในการจัดกิจกรรมด้านการทำงานบำรู้งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการมีความคิดเห็นเห็นว่า คณะควรจัดโครงการเชิงพัฒนาให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ และกิจกรรมการทำบรู้งศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น และกำหนดมาตรการในการควบคุม ติดตามกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรม/โครงการในแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงต่อไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสถาบันเมื่อวันที่ 16, 19 - 20 ธันวาคม 2548 โดย รศ.เธียรชัย บุญยะกุล ทำหน้าที่ประธาน กรรมการประกอบด้วย

นายณรินทร์ ศรีดอกไม้ ผศ.ศิริพร ดาวพิเศษ นางสาวอรทัย แสงธำรง และนางสาวอรสา ศิริราช ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมิน พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีสถานที่ที่เอื้ออำนวยในการจัดการเรียนการสอน และขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร มีการกำหนดเป้าหมายด้านการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและบริเวณใกล้เคียง และมีการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเกษตรภายในชุมชน และในประเทศ นอกจากนี้มีการปรับปรุงการรับนักศึกษา การปรับปรุงรายวิชา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตร โอกาสการทำงานทำและการประกอบอาชีพในสายงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนดำเนินงานที่สามารถวัดได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอก และสถานประกอบการ เพื่อที่จะได้ทราบศักยภาพของนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ รวมทั้งควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นประจำ เช่น การศึกษาดูงาน การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรมาให้คำแนะนำ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษา เป็นต้น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสถาบัน เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2548 โดย รศ.ดร.ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ์ ทำหน้าที่ประธาน กรรมการประกอบด้วย

รศ.สุมาลี อุณหวนิชย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ ดร.ศจีมาจ ขวัญเมือง นางสาวอรทัย แสงอำรง และนายภาศกร พันธุ์รอด เป็น กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจประเมิน พบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ในการให้บริการทางวิชาการ มีการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทั้งด้านการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเงินงบประมาณ และการประกันคุณภาพ การศึกษา นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงทั้งระบบ และมีการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพภายนอก

คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะควรให้ความสำคัญ ต่อสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของบางภาควิชาที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลงานทางวิชาการและการทำวิจัย และพบว่าการทำวิจัยเป็นบุคลากรกลุ่มน้อย และงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรยังไม่เพียงพอสำหรับโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงควร ส่งเสริมและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น หรือจัดสรรงบประมาณ แยกระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่นักวิจัยอาวุโส สำหรับการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง ควรใช้เกณฑ์กลางตามที่สถาบัน กำหนด การเขียนผลงานควรระบุข้อมูล เช่น จำนวนหรือปริมาณ ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ รวมทั้งอ้างอิงให้ครบถ้วนและ จัดเรียงให้เป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกสืบค้นข้อมูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน เมื่อวันที่ 22, 25 และ 29 พฤศจิกายน 2548 โดย นายเสมอ เรืองอนันต์ ทำหน้าที่ประธาน กรรมการประกอบด้วย รศ.วิมล เหมือนคิด ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรหมจันทร์ นายปิยะชาติ โชคพิพัฒน์ และนางสาววรรณภา ด้านตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า คณะเทคโนโลยี สารสนเทศมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย มีห้องสำหรับให้นักศึกษาทำงานอย่างเพียงพอ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศให้การสนับสนุนให้อาจารย์ของคณะได้ทำงานวิจัย โดยการจัดสรรทุนสนับสนุน รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

คณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรจัดตั้งคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดทำ และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งจะ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น ส่วน กิจกรรมโครงการที่ยังไม่ได้ประเมินผลการดำเนินงานควรหา รูปแบบ การประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ และนำผลการประเมิน มาปรับปรุงนโยบายและแผนงานต่อไป สำหรับรายงานการประเมิน ตนเองควรนำเสนอผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและสอดคล้อง กับตัวบ่งชี้ และควรปรับปรุงเรื่องการอ้างอิงเอกสารหลักฐาน ให้ชัดเจน

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในจากสถาบันเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 โดยมี รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ ทำหน้าที่ประธาน กรรมการประกอบด้วย นายมณฑล แสงประไพพิทย์ รศ.ดร.มานพ ชูนิล ผศ.วิทยา ประสงค์พันธุ์ นายศักดิ์ดา ชูศรี นางสาวระพีพรรณ ศิริวัฒน์ภัทรา และ นางกนกภัทร คุปพิพัฒน์ไพศาล ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า สำนักงานอธิการบดีเป็น หน่วยงานที่มีภาระงานทั้งงานภายในสำนักงานอธิการบดี และ งานสนับสนุนในภาพรวมของสถาบัน ซึ่งสามารถดำเนินงานตาม ภาระหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน และ ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินและนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา แต่มี บางกิจกรรมที่ยังขาดหลักฐานที่นำผลการประเมินไปปรับปรุง ที่ชัดเจน

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า สำนักงานอธิการบดีควร กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ตรง ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจน สำหรับการประกัน คุณภาพควรให้หัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่ประธานดำเนินการ แทนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เนื่องจากจะช่วยทำให้หัวหน้าหน่วยงาน เข้าถึงคุณภาพ และเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึง ความสำคัญของการประกันคุณภาพ และมีข้อเสนอแนะสำหรับ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ ควรปรับปรุงการเขียน ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบของแต่ละหน่วยงานย่อย ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง และควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาแต่ละ กิจกรรม